

Ngày 16/3, VCCI đã công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2010. Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PCI năm 2010. Hai thành phố lớn là TP. HCM chỉ đứng ở vị trí thứ 23 và Hà Nội ở vị trí 43. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục gây ấn tượng với 9/22 tỉnh, thành phố ở khu vực này xếp hạng “rất tốt” và “tốt” trong bảng xếp hạng PCI 2010.



Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều tụt bậc

Điều tra PCI năm 2010 là tập hợp tiếng nói của 7.300 doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn 63 tỉnh thành phố của cả nước. Mục tiêu của PCI nhằm đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương trong việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, 2010 là năm đầu tiên VCCI tiến hành điều tra 1.155 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 47 quốc gia và hoạt động trên khắp cả nước. Với kết quả điều tra năm 2010, Đà Nẵng đã trở thành địa phương liên tiếp nắm giữ ngôi vị số 1 trong bảng xếp hạng PCI 3 năm liền. Tiếp sau Đà Nẵng là Lào Cai với 67,95 điểm và Đồng Tháp với 67,22 điểm thuộc nhóm các tỉnh được đánh giá “rất tốt”. Điểm nổi bật trong chỉ số PCI năm 2010 là có

6 tỉnh, thành phố năm nay “bật” tới hơn 20 bậc so với năm trước, trong đó đứng đầu là Quảng Trị từ vị trí thứ 46 đã vươn lên vị trí 16. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có sự cải thiện ấn tượng khi có 9/22 tỉnh, thành phố ở khu vực này xếp hạng “rất tốt” và “tốt” trong bảng xếp hạng PCI 2010. Ở chiều ngược lại, Hưng Yên đã tụt 37 vị trí về gần cuối bảng, đứng thứ 3 từ dưới lên. Hai đầu tàu kinh tế của cả nước, Hà Nội và TP.HCM đều giật lùi trong bảng xếp hạng năm nay, trong đó TP.HCM lần đầu tiên rớt khỏi hạng “tốt” xuống “khá” với mức giảm 7 bậc. Hà Nội tụt lại 10 vị trí, nằm ở gần giữa bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, Bình Dương sau 3 năm liên tiếp ở vị trí đứng đầu (2005-2007) và 2 năm ở vị trí thứ hai, thì trong bảng xếp hạng PCI năm nay đã xuống vị trí thứ 5 và lần đầu tiên chính thức tách khỏi nhóm có chất lượng điều hành “rất tốt”.

TRUNG KIÊN

Dịch vụ hỗ trợ DN được cải thiện

So với một năm trước, cộng đồng doanh nghiệp năm 2010 ghi nhận những cải thiện nổi bật trong lĩnh vực đào tạo lao động và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng về chất lượng giáo dục phổ thông và đào tạo lao động tại tỉnh trung vị tăng đều từ 35,2% năm 2008, lên 45,45% năm 2009 và 46,99% năm 2010. Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm không tăng, ở mức gần 40% nhưng chất lượng của dịch vụ giới thiệu việc làm đã được cải thiện khi có đến 62,5% doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ này cho biết, có kế hoạch tiếp tục sử dụng, so với tỷ lệ 27,78% của năm 2009. Đây là những thay đổi rất tích cực, giúp doanh nghiệp có thể đẩy nhanh việc cải tiến và nâng cấp công nghệ. Với các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin kinh doanh tăng từ 60,36% năm 2009 lên 64,35% năm 2010. Số lượng



Phiên hà, những nhiều có dấu hiệu gia tăng

Mặc dù công tác điều hành kinh tế ở các tỉnh cũng đã có những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên qua kết quả điều tra PCI cũng cho thấy, có những lĩnh vực không những không cải thiện mà có dấu hiệu thụt lùi, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Trần Hữu Huỳnh, Phó Tổng thư ký VCCI, cho rằng đáng buồn nhất là số lượng doanh nghiệp được xếp hạng “rất tốt” đã giảm từ 6 địa phương của năm 2009 xuống còn 3. Đà Nẵng mặc dù là tỉnh dẫn đầu cả nước song cũng giảm đến 6,09 điểm (trên thang điểm 100) so với năm ngoái.

Trưởng nhóm nghiên cứu PCI, TS. Edmund Malesky cho rằng, một trong các tiêu chí quan trọng để xếp hạng là tính minh bạch. Chỉ số này tác động lớn đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và là một trong hai chỉ số có trọng số cao nhất trong hệ thống các chỉ số thành phần của PCI song chỉ số này đã giảm trong năm 2009 và đang tiếp tục giảm trong 2010. Cụ thể là, có tới 78,6% DN cho biết cần phải có mối quan hệ với các cơ quan nhà nước để tiếp cận thông tin (tăng 17% so với năm ngoái). Khả năng tiếp cận văn bản, kế hoạch, quy hoạch giảm thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Tỷ lệ doanh

doanh nghiệp sử dụng dịch vụ do khu vực tư nhân cung cấp cũng tăng, đặc biệt là chất lượng được cải thiện hơn khi có một nửa trong số các doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ cho biết sẽ tiếp tục sử dụng, so với tỷ lệ 16,44% năm 2009. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác như tìm kiếm đối tác, xúc tiến thương mại và triển lãm thương mại hay các dịch vụ liên quan đến công nghệ tăng tương ứng ở mức 3,18%, 3,16% và 2,63%.

nghiệp từng tham gia góp ý kiến về chính sách quy định của Nhà nước đã giảm xuống 22,37% so với năm ngoái. Gần 4/5 doanh nghiệp chưa từng tham gia đóng góp ý kiến quy định, chính sách của Nhà nước. TS Edmund Malesky (chuyên gia cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID) cũng phân tích, nhiều năm qua, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp khẳng định quyết tâm chống tham nhũng, song tình trạng này chưa được cải thiện. Bởi có đến 20% doanh nghiệp FDI cho hay, đã phải trả các chi phí không chính thức để có giấy phép đầu tư. 70% khẳng định phải lót tay để thông quan hàng hóa. 40% doanh nghiệp cho biết họ đã phải trả hoa hồng để có được hợp đồng với các cơ quan nhà nước. Và nếu chia theo ngành có thể thấy, nạn tham nhũng có chiều hướng gia tăng, tập trung những ngành phát triển nhanh và lợi nhuận cao.

Ông Đậu Anh Tuấn – Phó trưởng Ban Pháp chế VCCI chia sẻ, trong cùng một khung khổ chính sách chung của trung ương, chỉ số PCI cũng là chỉ báo khách quan về những địa phương tốt, những lĩnh vực được các DN đánh giá cao. Qua đó, các địa phương khác có thể học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Rất nhiều hội thảo PCI do VCCI tổ chức tại địa phương đều do Chủ tịch UBND hoặc Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì. Có những hội thảo có được sự tham gia đầy đủ của toàn bộ Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ. Từ chỗ coi nhẹ vai trò của PCI 1 - 2 năm đầu, đến nay các địa phương đã coi PCI là một công cụ để điều chỉnh, sửa đổi và cải thiện công tác hành chính, điều hành của các cấp chính quyền. Việc cải thiện các chỉ số PCI đã tạo nên một không khí thi đua ngay trong các đơn của từng địa phương cũng như với các địa phương khác ■

